

ประธาน "กสทช." ไม่ปลด "ไตรรัตน์"

สืบเนื่องจากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2566 ได้มีมติเสียงข้างมาก 4 ต่อ 1 งดออกเสียง 2 ให้นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. พ้นจากตำแหน่ง แต่ให้คงไว้ซึ่งตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช.ตามเดิม และให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัย โดยมติดังกล่าวสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินการของสำนักงาน กสทช.เกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดท้าย ให้ความเห็นว่าอาจมีการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2566 พ.ต.อ.ประเวศน์ มวลประมุขเลขานุการ ประจำประธาน กสทช. ได้ลงนามในประกาศข่าวส่งถึงพนักงาน กสทช. ว่า ขณะนี้ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ยังไม่ได้ลงนามยกเลิก

หรือเพิกถอนคำสั่งตั้งนายไตรรัตน์เป็นรักษาการเลขาธิการ กสทช. และ ยังไม่ได้แต่งตั้งนายภูมิสิทธิ์ มหาเวศน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช. ขึ้น ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนแต่อย่างใด ดังนั้น นายไตรรัตน์จึงยังคงดำรง ตำแหน่งรักษาการอยู่

พ.ต.อ.ประเวศน์ ระบุว่า มติบอร์ดเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2566 ซึ่งเป็น ข่าวเผยแพร่ออกไป ทำให้เกิดความสับสน กระด้างกระเดื่อง และเป็น การกระทำที่ผิดขั้นตอนและฝ่าฝืนต่อกฎหมาย โดยไม่มีอำนาจและ หน้าที่ในการออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยและรักษาการเลขาฯ คนใหม่ หากปล่อยไปจะเกิดความเสียหาย เกิดความขัดแย้ง แบ่งฝัก แบ่งฝ่ายจนยากจะแก้ไข โดยภายใต้ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปี 2558 มาตรา 56 กำหนดให้สำนักงาน กสทช.อยู่ใต้กำกับดูแลของ ประธาน กสทช. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ โดยความ เห็นชอบจากกรรมการ กสทช.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: พุธที่ 22 มิถุนายน 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11894

หน้า: 5(ขวา)

Col.Inch: 7.80

Ad Value: 8,580

PRValue (x3): 25,740

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: เนื้อหาไทยได้โหวตอันดับ 1



เนื้อหาไทยได้โหวตอันดับ 1

ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในเวทีการประชุมสุดยอดด้านวีดิทัศน์ แห่งเอเชีย (Asian Video Summit 2023) มีการสำรวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกว่า 180 คนจาก 22 ประเทศ ในประเด็นว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ประเทศใดมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมเนื้อหา ในภูมิภาค โดย 40% ของผู้ร่วมโหวตตอบว่าไทยเป็นอันดับหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จในระดับสากลตามแบบเกาหลี

กสทช.โซว์ร่วมสัมมนา การพัฒนาด้านวีดิทัศน์

กสทช. เข้าร่วมสัมมนา Asia Video Summit 2023 ซึ่งไทยจำเป็นต้องลงทุนและวางแนวทางที่ชัดเจนอย่างมียุทธศาสตร์ สนับสนุนการแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อวีดิทัศน์

ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า กสทช.ได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยในกรเข้าร่วมสัมมนาระดับนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวีดิทัศน์ หรือ Asia Video Summit 2023 และร่วมเวทีในหัวข้อ Thailand's Time ซึ่งเป็นการรวมของผู้ประกอบการ นักวิชาชีพ ในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวีดิทัศน์ ตลอดจนองค์กรภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2566

โดยเนื้อหาสื่อวีดิทัศน์ของไทยมีศักยภาพสูงมากเห็นได้จากการเปิดรับอย่างกว้างขวางของตลาดต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก ตลอดจนรางวัลที่ได้รับจากเวทีระดับสากล แต่ยังคงขาดการส่งเสริมอย่างมียุทธศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจาก โครงสร้างของกลไกภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่มีหลายส่วนและต่างคนต่างทำโดยไม่ประสานให้มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน (inter-agency problem) จึงจำเป็นต้องมีการพูดคุยเพื่อแสวงหาแนวทางที่สอดคล้องกัน และจัดการให้มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่ง กสทช.พร้อมที่จะเป็นตัวกลางให้เกิดการหารือดังกล่าว

ทั้งนี้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ

ภูมิทัศน์สื่อ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค จึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมระบบนิเวศด้านสื่อที่เอื้อต่อการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมทั้งสำหรับผู้ประกอบการในประเทศ และผู้ให้บริการจากต่างประเทศ โดยได้มีการสำรวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกว่า 180 คนจาก 22 ประเทศ ในประเด็นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ประเทศใดมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมเนื้อหาในภูมิภาค เช่นเดียวกับความสำเร็จของเกาหลี ผลออกมา 40% ของผู้ร่วมโหวตตอบว่าประเทศไทย ขณะนี้เงินเป็นอันดับที่ 2 ด้วยคะแนน 16% ด้านอินโดนีเซียได้รับเลือกเป็นอันดับที่ 3 มีคะแนน 13% ส่วนตลาดอื่น ๆ คือฮ่องกงและฟิลิปปินส์ได้คะแนน 7% เท่ากัน สำหรับไต้หวันได้คะแนน 6%

ด้านนายพิรชน เกษมศรี ณ อยุธา หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้าน Strategic Content & Public Affairs บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE กล่าวว่า จากการเข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว จึงมีองค์ประกอบที่พร้อมที่จะก้าวต่อไปในระดับสากล Asia Video Summit 2023 จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมวิดีโอเอเชีย (Asia Video Industry Association: AVIA) ระหว่างวันที่ 20-21 มิ.ย. 2566 ณ โรงแรม Kerry Hotel โดยมีผู้แทนจากอุตสาหกรรมโทรทัศน์ วิดีโอ ตลอดจนกิจการที่เกี่ยวข้อง เช่น เกมและการโฆษณา เข้าร่วมจำนวน 180 คน มีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น เบื้องหลังความสำเร็จของคลื่นความนิยมเกาหลี อนาคตของสื่อบันเทิงจีน การทลายได้สำหรับสื่อสตรีตทัศน์และบทบาทของ AI ในอุตสาหกรรมสื่อ เป็นต้น ■



โปรดอ่าน : น.ส.พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยหลังเข้าร่วมประชุมสุดยอดด้านวิดีโอแห่งเอเชีย (Asian Video Summit 2023) ที่เป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ นักวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอ ในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก ที่ฮ่องกง ว่าได้มีการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วม 180 คน จาก 22 ประเทศในประเด็นว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศใดมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมคอนเทนต์หรือเนื้อหา เช่นเดียวกับความสำเร็จของเกาหลีใต้ ผลออกมาว่า 40% ตอบว่าประเทศไทย ขณะที่ตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ตามมาเป็นอันดับที่ 2 ด้วยคะแนนโหวต 16%.

สารพันปัญหา?

สารหน้ารู้

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ วิทยุสื่อสารเดือนขายเคลื่อน ถึง ชัย เสดเดอร์ สารพันปัญหา

วันนี้วิทยุสื่อสารเดือนผดกฤหมายมีประกาศขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตกันเคลื่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำอะไรอยู่ แต่ละเครื่องที่ลงขายก็ราคาไม่แพงหาซื้อง่ายแบบนี้อันตรายต่อความมั่นคงของชาติจริงๆ

ขอให้กวาดล้างอย่างจริงจังเพราะในเว็บมีชื่อร้านชัดเจน.

แนวคำ แดนสยาม

ตอบ คุณแนวคำ

เข้าใจว่าเรื่องการซื้ออาจไม่มีปัญหาแต่เรื่องการใช้งาน ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักงาน กสทช. โดยการขออนุญาตใช้งานยังมีทั้งเพื่อสื่อสารกันระหว่างกลุ่มองค์กรหน่วยงาน ติดตั้งในรถยนต์ กิจกรรมการกุศล สาธารณประโยชน์ สื่อสารทางทะเล ฯลฯ

แต่ที่แจ้งมาไม่แน่ใจว่ากสทช.มีหน้าที่ควบคุมดูแลการซื้อขายหรือไม่ ถ้ามีรายละเอียดชี้แจงประชาชนที่?

ชัย เสดเดอร์

■ นโยบายโซลาร์รูฟท็อปกับภาระค่าไฟฟ้า

จากกรณีที่พรรคการเมืองบอกไว้ว่าจะใช้วิธีส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายเข้าระบบการไฟฟ้าได้ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ไฟ ด้วยกลไกที่เรียกว่า Net Metering

ความจริงประเทศไทยมีกลไกคล้ายกันอยู่แล้วที่เรียกว่า Net Billing ในโครงการโซลาร์ภาคประชาชน โดยความแตกต่างคือ Net Metering ใช้วิธีคิดค่าไฟฟ้าแบบหักลบหน่วยไฟฟ้า ระหว่างหน่วยไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้ากับที่ผลิตได้จากบ้านที่ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป(ราคา

หวั่นความมั่นคงประเทศ วิทยุสื่อสารเดือนขายเคลื่อน
 นโยบายโซลาร์รูฟท็อปกับความเป็นธรรมภาระค่าไฟฟ้า ภาพสังคม-กิจกรรม

ซื้อจากการไฟฟ้ากับราคาซื้อขายให้การไฟฟ้าเท่านั้น 4.70 บาท) ส่วน Net Billing คิดค่าไฟที่ซื้อจากการไฟฟ้าผู้บ้าน แยกกับค่าไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปที่ขายเข้าสู่ระบบการไฟฟ้ามาหักลบกัน (ราคาขายเข้าระบบปัจจุบัน 2.20 บาท ต่ำกว่าราคาซื้อจากการไฟฟ้า)

แม้กลไก Net Metering ประชาชนจะได้ประโยชน์จากราคาค่าไฟมากกว่า แต่จะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในประเทศ เนื่องจากโครงสร้างค่าไฟฟ้าไม่ได้มีเฉพาะต้นทุนค่าเชื้อเพลิง แต่ยังมีต้นทุนอื่นๆที่ระบบโครงข่ายสายส่งเสาไฟฟ้า สายไฟหม้อแปลง ที่หน่วยงานรับผิดชอบลงทุนไปแล้วหน้า แล้วค่อยทยอยจัดเก็บกับผู้ใช้ไฟ ภายหลังผ่านราคาต่อหน่วยไฟฟ้า ดังนั้นต้นทุนที่หายไปกลไก Net Metering จะถูกกระจายไปยังประชาชนจำนวนมากที่ไม่ได้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป แบกรับค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น

ทั้งนี้การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาด 5 กิโลวัตต์ ต้องลงทุน 2-3 แสนบาท ปัจจุบันมีติดตั้ง 2.29 ล้านราย คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ นั่นหมายความว่าผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังทรัพย์ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายนี้ แต่คนอีก 23.31 ล้านรายต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้นแทน

การสนับสนุนให้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเป็นเรื่องที่ดีที่ช่วยลดการใช้พลังงานฟอสซิล ส่งเสริมคาร์บอนเป็นศูนย์ตามทิศทางโลก แต่เป็นคนละเรื่องกับการสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าเนื่องจากไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ไม่สามารถสร้างเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า นอกจากนี้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน การออกนโยบายจะต้องคำนึงถึงความ เป็นธรรมต่อทุกคนในประเทศ

ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการคือ ช่วยให้ประชาชนที่ติดตั้งระบบถึงจุดคุ้มทุนเร็วขึ้นก็เพียงพอแล้ว!

ดร.สิริภา จุลกาญจน์
นักวิชาการสถาบันวิจัยพลังงาน

■ ภาพข่าวสังคม-ภาพข่าว กิจกรรม

นายรัชชัย ศรีทอง ผวจ.ชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง



ส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และพ่อค้าประชาชน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา 3 มิถุนายน 2566

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี.

มูลนิธิเมเจอร์แคร์ได้ส่งมอบ "ห้องหนังสือการเรียนรู้ ห้องที่ 60" ให้กับโรงเรียนวังก้านเหลืองตรุงกิจ อ.เมืองชัยภูมิ โดยมีวรวิทย์ พุดเจิบ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ผู้แทน ผวจ.ชัยภูมิ รับมอบจากคุณเด่น ดับ โสภ ผู้บริหารมูลนิธิ โดยมี ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓ สมชาย ไตรทิพย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นิกร อธิพงษ์ ผอ. โรงเรียนวังก้านเหลืองฯ ร่วมรับมอบ





ที่ผ่านมา 6 ปี มูลนิธิได้จัดทำและส่งมอบห้องต่างๆไปแล้ว 58 โรงเรียน 58 จังหวัด เพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านภาพยนตร์การ์ตูน สารคดี ปีนี้จะส่งมอบอีก 6 โรงเรียน และมีเป้าหมายให้ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ!

ชัย เสดเดอร์

chai.n@thairath.co.th